

## **Bài phát biểu của Đại sứ**

**tại buổi gặp mặt đoàn cán bộ trước khi đi bồi dưỡng tại Nhật Bản trong  
khuôn khổ Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp chiến lược**

(18:00 ~ ngày 19 tháng 10 (thứ Sáu) tại Nhà riêng Đại sứ)

**Kính thưa: - Ngài Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương**

**Thưa các quý vị đại biểu tham gia khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhật Bản  
trong khuôn khổ Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp chiến lược**

- Đại diện chính phủ Nhật Bản tôi xin được chia sẻ về 3 điểm sau đây với các quý vị sẽ xuất phát vào ngày kia để tham gia chương trình bồi dưỡng tại Nhật Bản.
- Điểm thứ nhất là bối cảnh và quá trình hình thành khóa bồi dưỡng tại Nhật Bản lần này.
- Tháng 11 năm 2016, tại Tokyo, Ngài Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiêm Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nhật đã đề xuất với Ngài Shinzo Abe, Thủ tướng Nhật Bản về việc Nhật Bản hợp tác với Việt Nam trong công tác cải cách hành chính và bồi dưỡng nhân lực vốn là một trong những vấn đề quan trọng nhất của Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2017 sau đó, khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố về việc Nhật Bản sẽ cung cấp chương trình bồi dưỡng cho hơn 800 cán bộ (quy hoạch chiến lược và cán bộ quy hoạch lớp nguồn) của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Và khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhật Bản mà các quý vị tham gia lần này là một hoạt động nằm trong chương trình bồi dưỡng đó.
- “Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp” đã được triển khai trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016. Trong vòng 5 năm sắp tới, đáp lại đề nghị mạnh mẽ của Ngài Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phía Nhật Bản dự kiến sẽ mở rộng đáng kể số lượng người và nội dung bồi dưỡng, trong đó có khoảng 500 cán bộ của Việt Nam sẽ tham gia khóa bồi dưỡng tại Nhật Bản. Các quý vị chính là những học viên vinh dự được tham dự khóa bồi dưỡng đầu tiên này.
- Điểm thứ hai là về mối quan hệ Nhật – Việt. Nhật Bản và Việt Nam cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược. Mặt khác, những năm gần đây Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và đang đứng trước một cơ hội lịch sử để phát triển nhảy vọt. Việt Nam

phát huy cơ hội này và đạt được sự phát triển bền vững là vô cùng quan trọng đối với sự ổn định và phồn vinh của toàn khu vực Đông Á trong đó có cả Nhật Bản.

- Nhìn từ quan điểm đó, trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, Nhật Bản có quan điểm tăng cường hợp tác với Việt Nam và mong muốn hỗ trợ cho sự nỗ lực của Việt Nam. Tôi rất mong các quý vị sẽ trực tiếp cảm nhận điểm tốt cũng như chưa tốt của Nhật Bản thông qua khóa bồi dưỡng lần này và vận dụng không chỉ cho bản thân các quý vị mà còn cho cả tương lai của Việt Nam.

- Thứ ba, như “một lời khích lệ” gửi đến các quý vị, tôi xin được giới thiệu “phương trình của cuộc đời” được đúc kết bởi Ông Inamori Kazuo, một doanh nhân tài ba đã sáng lập tập đoàn Kyocera và KDDI tiêu biểu của Nhật Bản và cũng chính là người đã vực dậy hãng hàng không Nhật Bản.

- Phương trình này có công thức là “thành quả của cuộc đời = năng lực x nhiệt huyết x tư duy”. Ví dụ như, một người xét về độ thông minh thì năng lực ở mức 90 điểm. Tuy nhiên nếu người đó tự cao về năng lực của mình, không chịu nỗ lực và chỉ đạt 30 điểm nỗ lực thì kết quả sẽ là 2700 điểm. Mặt khác, nếu độ thông minh chỉ ở mức trung bình tức là năng lực khoảng 60 điểm nhưng lại nỗ lực với nhiệt huyết vượt quá 90 điểm thì kết quả là 60 điểm x 90 điểm sẽ bằng 5400 điểm. Như vậy, thành quả công việc của người này sẽ cao gấp đôi so với người có tài năng mà không có nhiệt huyết.

- Sau đó, khi nhân tiếp kết quả này với điểm số về “tư duy” sẽ có đáp án của phương trình. Tư duy tức là cách nghĩ về tâm thế và mục đích sống cũng như nỗ lực trong công việc. Tư duy có hai mặt tích cực và tiêu cực. Ví dụ như một người có tài năng nhưng thiếu nhiệt huyết, chỉ tập trung vào lừa đảo và tham nhũng thì sẽ có một cuộc đời vô cùng tiêu cực. “Tư duy” tích cực tức là luôn luôn tích cực và có tính xây dựng, thể hiện ở lòng biết ơn, sự cảm thông và trái tim nhân hậu với suy nghĩ không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn muốn góp ích cho đời.v.v. Những điều này nghe có vẻ như là những luân lý đạo đức hiển nhiên nhưng để thực hiện thì hoàn toàn không hề đơn giản.

- Ngoài ra, tôi đã chuẩn bị quà tặng cho các quý vị là ấn phẩm sách của ông Inamori Kazuo và mong rằng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo cho quý vị nào còn đang có những băn khoăn về cách sống.

- Trước khi kết thúc bài phát biểu, tôi xin được bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp to lớn nhằm tăng cường quan hệ hợp tác Nhật – Việt của Ngài Trần Đại Quang, cố Chủ tịch nước và Ngài Đỗ Mười, cố Tổng bí thư và cầu mong linh hồn của hai Ngài được yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng.

●Cuối cùng, tôi xin chúc sức khỏe các quý vị, chúc cho sự phát triển hơn nữa của Việt Nam và chúc cho quan hệ Nhật – Việt ngày càng gắn bó mật thiết.

Xin trân trọng cảm ơn.